

THÁI THỤY

Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, huyện Thái Thụy đã có những cách làm thiết thực, đưa nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, đưa công cuộc xây dựng NTM của huyện đạt được những kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp, xây dựng, diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, đổi mới.



Diện mạo nông thôn Thái Thụy.

Xã Thụy Duyên nằm cách xa trung tâm huyện Thái Thụy, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi bước vào xây dựng NTM thì mới hoàn thiện 7 tiêu chí, các tiêu chí còn lại phải hoàn thành đều liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, sau khi triển khai Pháp lệnh số 34, xã đã có nhiều cách làm hay, tạo sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM. Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã đồng lòng tự nguyện hiến đất, góp công sức, tiền của để góp phần cùng địa phương hoàn thành 19 tiêu chí NTM, về đích cuối năm 2016. Kết quả xây dựng NTM, toàn xã đã huy động nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ được gần 22 tỷ đồng, 70.335m² đất nông nghiệp để làm đường, thủy lợi nội đồng; đào đắp được hơn 40.000m³ bờ vùng, bờ thửa, bê tông hóa hơn 10km đường giao thông trục thôn, xã, nội đồng, xây mới trường mầm non xã, 16 phòng học trường tiểu học, THCS... Ông Vũ Trọng Phối, Chủ tịch UBND xã Thụy Duyên cho biết: Có được kết quả trong xây dựng NTM chính là nhờ xã phát huy cao độ việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Trong đó, xác định rõ



Hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng được xây dựng tạo thuận lợi cho người dân Thái Thụy sản xuất nông nghiệp.

nhân dân chính là chủ thể xây dựng NTM với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ". Địa phương đã thực hiện giao toàn bộ các công trình nhóm 1 như giao thông nông thôn và nội đồng, cứng hóa kênh mương cho cộng đồng dân cư thôn hoặc xóm thực hiện, đồng thời tự bàn bạc, thống nhất, lập dự toán xây dựng công trình, huy động, quyết định mức đóng góp và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các địa phương trong huyện Thái Thụy gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng

NTM, cải cách thủ tục hành chính, tích tụ ruộng đất..., được người dân đồng tình và thực hiện hiệu quả, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển. Theo ông Nguyễn Như Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thái Thụy: Qua 10 năm thực hiện Pháp lệnh số 34 huyện đạt hiệu quả rất thiết thực, hợp lòng dân, nhất là trong xây dựng NTM. Việc huy động các nguồn lực để xây dựng những công trình, cơ sở hạ tầng nông thôn ở địa phương đều thực hiện tốt công tác dân chủ như dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp người

dân nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm chủ thể trong xây dựng NTM. Từ đó người dân nguyện đóng góp trí tuệ, công sức, vật chất, đất đai để xây dựng các công trình nông thôn, góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí NTM. Kết quả, trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện đã sớm hoàn thành quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, hoàn thành để án dẫn điện đối thủ địa phương. Đến ngày 31/7/2017, toàn huyện đã hoàn thành 802/893 tiêu chí, 29/47 xã về đích NTM, 1 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Xác định thực hiện Pháp lệnh số 34 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa là mục tiêu và giải pháp mẫu chốt, quyết định sự thành công trong xây dựng NTM, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thái Thụy tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong xây dựng NTM. Qua đó, góp phần đưa Thái Thụy trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018.

TRẦN TUẤN

Sau 15 năm đầu tư về Thái Bình, các xí nghiệp của May 10 tại Hưng Hà, Đông Hưng và thành phố Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tuy nhiên, điểm nhấn hơn cả đó là trong bối cảnh thế giới chưa thoát ra được ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế nhưng với tầm nhìn chiến lược của mình, năm 2011, May 10 vẫn quyết định đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại và sản xuất công nghệ cao Hưng Hà (Xí nghiệp veston Hưng Hà). Tại thời điểm đó, mặc dù trên cả nước có hàng chục nghìn doanh nghiệp phá sản, giải thể, dừng hoạt động, hàng triệu lao động mất việc làm nhưng các khách hàng lớn của May 10 như Dewhirst, Itochu và Oktava vẫn bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ bằng việc đầu tư 2,7 triệu USD cho dự án này. Điều đó khẳng định niềm tin tuyệt đối của khách hàng với May 10 - một doanh nghiệp có bề dày truyền thống hơn 70 năm trong ngành may.

Từ một khu đất trống lúa năng suất thấp rộng hơn 48.000m², chỉ sau 8 tháng xây dựng, May 10 đã biến nơi đây thành một nhà máy sản xuất veston cao cấp, hiện đại với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 146 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án có tốc độ xây dựng nhanh nhất, đầu tư đồng bộ nhất, bao gồm nhà xưởng, nhà kho, nhà ăn, văn phòng, nhà xe, khuôn viên cây xanh, ao cá... Các thiết bị hiện đại được May 10 nhập từ châu Âu, trong đó có nhiều thiết bị tự động và bán tự động nhằm giảm thiểu cường độ lao động cho công nhân và tăng năng suất lao động. Mặt khác, hầu hết các hạng mục công trình đều được thiết kế và xây dựng theo hướng tiết kiệm năng lượng, lấy ánh sáng tự nhiên. Vào ban ngày, nhà điều hành, nhà ăn ca hầu như không phải bật đèn trong quá trình làm việc do tận dụng tối đa ánh sáng mặt trời. Bên

VESTON HƯNG HÀ

Khẳng định đẳng cấp

Sự phát triển của các xí nghiệp May 10 về Thái Bình trong những năm đầu thập niên 90 không chỉ là bước đột phá trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn mà còn khẳng định được đẳng cấp của May 10 nhất là khi Xí nghiệp veston Hưng Hà ra đời và phát triển.



Hệ thống thiết bị máy móc hiện đại ở Xí nghiệp veston Hưng Hà.

trong nhà xưởng đều được lắp đặt các hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện, góp phần giảm chi phí về điện so với các thiết bị cũ trước đây khoảng 10%. Việc xây dựng nhà xưởng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên được tiến hành đồng thời, do đó, khi đi vào hoạt động Xí nghiệp đã tiến hành luôn việc sản xuất lô hàng đầu tiên cho khách hàng Itochu. Sau 9 ngày đi vào sản xuất, veston Hưng Hà đã xuất chuyển hàng đầu tiên sang thị trường Nhật Bản, đem lại sự hài lòng cho khách hàng khó tính nhất. Cũng từ đó veston Hưng Hà đã khẳng định được thương hiệu, đẳng cấp của mình, tiếp tục xuất khẩu cho các khách hàng lớn. Năm 2016, May 10 đầu tư Xí nghiệp veston Hưng Hà giai đoạn 2 với số vốn

gần 200 tỷ đồng đưa tổng số lên 6 dây chuyền sản xuất veston, 5 dây chuyền quần áo và 1 dây chuyền sản xuất những đơn hàng cho các khách hàng hàng đầu châu Âu, trong đó họ đều đánh giá cao về chất lượng cũng như các mặt hoạt động của Xí nghiệp. Điển hình như khách hàng Prominent Europe trong dịp tham dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập nhà máy đã phải thốt lên sự khâm phục về những nỗ lực của các thành viên trong nhà máy và bày tỏ niềm vinh dự khi được chọn là khách hàng đầu tiên của nhà máy. Hay đối với khách hàng Oktava cũng cho rằng, thành công của May 10 nói chung, veston Hưng Hà nói riêng là những kết quả rất đáng tự hào. Mặc dù đã trải nghiệm ở rất nhiều quốc gia song khi đến với Việt Nam, Oktava đã không ngần ngại đưa ra một quyết định nhanh chóng là ký hợp đồng ngay trong lần gặp mặt đầu tiên bởi sự chân thành và chuyên nghiệp của May 10. Chính vì thế, Xí nghiệp veston Hưng Hà là nhà máy thứ hai Oktava quyết định đầu tư để sản xuất cho những khách hàng hàng đầu thế giới.

Hiện nay, veston Hưng Hà là hình mẫu được nhiều đơn vị bạn đến tham quan, học tập, không chỉ về quy mô, chất lượng sản phẩm mà còn thuyết phục các nơi khác, các khách hàng về sự cần cù và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

THU THỤY



Xí nghiệp phấn đấu 3 tháng cuối năm 2017 doanh thu đạt 1,604.240 USD.

NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH QUỲNH GIAO

Nâng cao tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch

Nếu như đầu năm nay tỷ lệ hộ dân dùng nước của nhà máy nước sạch Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ) đạt 30% thì đến nay đã tăng hơn 62% và đang có chiều hướng tăng thêm trong những tháng cuối năm. Có được kết quả trên là nhờ sự chủ động của nhà máy trong việc phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch, đồng thời áp dụng nhiều cơ chế để khuyến khích thu hút người dân đầu nối.

Dự án nhà máy nước sạch Quỳnh Giao được đầu tư trên 100 tỷ đồng, công suất trên 13.500m³/ngày đêm do Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh nước sạch Thanh Sơn làm chủ đầu tư. Sau hơn 2 năm xây dựng và đi vào hoạt động, đến nay nhà máy đã cấp nước cho 15.539 hộ dân trên tổng số hơn 25.000 hộ dân của 16 xã huyện Quỳnh Phụ, đạt tỷ lệ hơn 62%. Đây cũng là một trong những nhà máy có tỷ lệ người dân sử

dụng nước sạch cao nhất huyện Quỳnh Phụ hiện nay. Theo ông Hoàng Văn Lai, Giám đốc nhà máy: Đầu năm 2017, nhà máy là một trong những công trình cấp nước sạch tập trung có tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch thấp trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ với 30%. Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, thời gian qua, nhà máy đã chủ động phối hợp với chính quyền, ban,

ngành, đoàn thể của 16 xã trong phạm vi dự án tổ chức nhiều buổi hội thảo chuyên đề về nước sạch, bố trí để đồng đạo người dân địa phương tham quan nhà máy. Qua các buổi hội thảo giúp người dân phân biệt rõ tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt với các nguồn nước giếng khoan, nước mưa người dân đang dùng. Ngoài ra, khi tham quan nhà máy, người dân được giới thiệu về quy mô, công nghệ xử lý nước sạch, quy trình vận hành xử lý

nước, quy trình quản lý chất lượng, kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của cơ quan chức năng. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức về vai trò của nước sạch đối với việc bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng đời sống và hưởng ứng tham gia sử dụng.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhà máy nước sạch Quỳnh Giao còn áp dụng nhiều cơ chế để khuyến khích thu hút người dân sử dụng nước sạch như giảm chi phí ban

đầu lắp đặt đồng hồ và tiến hành thu làm nhiều đợt đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách... Đồng thời, nhà máy luôn duy trì bảo đảm chất lượng nước nhằm tạo lòng tin để nhân dân tham gia sử dụng nước sạch. Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, thôn An Hiệp (Quỳnh Giao) cho biết: Gia đình tôi sử dụng nước sạch của nhà máy được 2 năm nay. Qua thời gian sử dụng tôi thấy chất lượng nước của nhà máy bảo đảm, nước rất trong không có vẩn đục, còn về kết quả xét nghiệm chất lượng nước của cơ quan chức năng được nhà máy niêm yết công khai tại địa phương. Chính điều này khiến tôi rất yên tâm khi sử dụng nước do nhà máy cung cấp.

Ông Hoàng Văn Lai cho biết thêm: Để bảo đảm chất lượng nước, bên cạnh làm tốt công tác vệ sinh môi trường xung quanh khu vực công trình xử lý nước, nhà máy còn tiến hành kiểm tra chất lượng nước hàng ngày tại phòng thí

kiểm với 3 chỉ tiêu cơ bản như độ clo dư, độ pH, độ đục. Ngoài ra, định kỳ hàng tháng, quý, nhà máy phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu nước làm xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước theo quy

chuẩn quốc gia. Qua kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu về hóa lý, vi sinh đều bảo đảm chất lượng theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để hướng tới mục tiêu 100% người dân sử dụng nước sạch

sinh hoạt, thời gian tới, nhà máy tiếp tục chú trọng việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nước phục vụ người dân.

MAI TRANG



Công nhân nhà máy nước sạch Quỳnh Giao vận hành trạm bơm nước.